

# ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง

✖

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับเหล่าพันธมิตรและจิตอาสา จัดงาน “ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.นพ.นรินทร์ วรุณ จากหน่วยมะเร็งวิทยา คณะภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักโภชนาบำบัดมะเร็ง, แพทย์จินมาลิน ปิยะชินวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยแพทย์ทางเลือก รวมถึงเหล่าผู้ป่วยมะเร็งจิตอาสา ทั้งหมดมาร่วมถ่ายทอดการใช้ขั้นตอน 4 บำบัดต่อสู้มะเร็ง อันได้แก่ ใจบำบัด เกสซ์บำบัด โภชนาบำบัด และกายบำบัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งควรยึดถือและปฏิบัติเพื่อรอดและมีมีความสุขแม้เป็นมะเร็ง

✖

## ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง

### กำจัดเส้นเซลล์ต้นกำเนิด

ทุกนาที่ทั่วโลกอาจมีคนมากถึง 15 คน ที่ต้องจบชีวิตลงเพราะโรคมะเร็งร้าย!

“มะเร็ง” เป็นมหัศจรรย์ร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ 1 และในแต่ละปียังพบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้การป่วยด้วยโรคมะเร็ง หากตรวจพบในระยะแรกหลายคนเชื่อว่าจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ทางการแพทย์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า มะเร็งจะหายขาดอย่างแท้จริง

“มะเร็ง” แตกต่างจากโรคอื่นตรงที่มักกลับมาเป็นซ้ำ และลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ สาเหตุที่สำคัญนอกเหนือจากการดื้อยาต้านมะเร็งซึ่งพบได้บ่อย ยังมีสาเหตุมาจากการที่ยารักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ เมื่อเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดไม่ตอบสนองต่อการรักษาต่างๆ ทำให้โรคกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้นแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาด คือ ทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งไปพร้อมกัน

ในงาน “ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง” ซึ่งจัดโดยชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง หนึ่งในวิทยากร รศ.นพ.นรินทร์ วรุณ จากหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลว่า “เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ เซลล์มะเร็งตัวอ่อนที่สามารถเจริญเติบโตเป็นเซลล์มะเร็งได้ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์มะเร็งที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย”

รศ.นพ.นรินทร์ กล่าวต่อว่า “ถ้าเราจะรักษามะเร็งให้หายขาด หายหมด หรือยืดชีวิตผู้ป่วย เราต้องขุดรากถอนโคนตัวมะเร็งเราอาจกำจัดได้ด้วยยาต้านมะเร็งซึ่งปัจจุบันมีมากมาย แต่ตัวที่เรากำจัดไม่ได้ คือ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง”

ในการบรรยายผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง รศ.นพ.นรินทร์ ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยของ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยมะเร็ง สถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (National Institute of Cancer Research, National Health Research Institutes, Taiwan) นำทีมโดย นพ.เล่า จี หมิง ซึ่งได้วิจัยปฏิบัติการในการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งของยาสมุนไพรจีนชนิดหนึ่ง เพื่อทดสอบผลการยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในกรณีใช้ยาจีนเพียงอย่างเดียว หรือใช้ยาต้านมะเร็งอื่นร่วมด้วย ผลการทดลองพบว่า ยาสมุนไพรจีนให้ผลทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง โดยออกฤทธิ์ ควบคุมการแสดงออกของยีนเซลล์ต้นกำเนิด ควบคุมความสามารถในการสืบสายพันธุ์ ยับยั้งการสร้างรูปแบบและความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ซึ่งการศึกษาดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์แล้ว

รศ.นพ.นรินทร์ วรวิทย์ ให้บทสรุปทิ้งท้ายว่า “การเอาชนะโรคมะเร็ง กายใจต้องรวมเป็นหนึ่ง ใช้ยาดี หมอดี มีทางรอด และข้อสำคัญ คือการใช้ 6 อ. ได้แก่ อาหาร อากาศ ออกกำลังกาย อารมณ์ อัจฉริยะ(ขับถ่าย) เอนกาย(นอนให้เพียงพอ) อย่างนี้จึงจะสู้กับมะเร็งได้”

“มะเร็ง” รักษายาก ต้องหาวิธีที่ดีและถูกต้อง ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะเดินทางโดยปลอดภัยได้ หากรู้จัก รู้ทัน และทำจริง ทุกคนไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้

เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจสำหรับปีใหม่นี้ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง จัดทำดีวีดีชุด “ผ่าความจริงพิชิตมะเร็ง” ซึ่งรวบรวมเนื้อหาบรรยายของ 2 วิทยากร ได้แก่ รศ.นพ.นรินทร์ วรวิทย์ ในหัวข้อ “ผ่าความจริง...ชนะมะเร็งต้องทำลายที่ต้นกำเนิด” และ ดร.กมล ไชยสิทธิ์ ในหัวข้อ “ผ่าความจริง...ป่วยมะเร็งกินอย่างไรให้รอด”

มอบให้ผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ป่วยฟรี เพียงท่านแสดงความจำนงไปที่ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

02-664-0078-9 หรือ [facebook.com/ThailandAntiCancer](https://www.facebook.com/ThailandAntiCancer)